

การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร

BLOOD DONATION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN

ดวงนภา อินทรสงเคราะห์ 5137637 PPH/M

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ปิยธิดา ตรีเดช, ส.ค., วงเดือน ปิ่นดี, ส.ค.

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาความรู้ ทักษะ การรับรู้และแรงจูงใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริจาคโลหิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ รวม 1,363 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 25 กุมภาพันธ์ 2555 วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์การผันแปรทางเดียว และทดสอบค่าสถิติไคว์สแควร์

ผลการศึกษาพบว่า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (เกินร้อยละ 50) ตัดสินใจบริจาคโลหิต ขณะที่ระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.0 ระดับทักษะอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.9 โดยมีทักษะเชิงลบสูงกว่าทักษะเชิงบวก ส่วนระดับการรับรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.8 และมีระดับแรงจูงใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 73.5 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะ การรับรู้และแรงจูงใจกับการตัดสินใจบริจาคโลหิต พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ การรับรู้และแรงจูงใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตในกลุ่มที่มีการตัดสินใจบริจาคโลหิตสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้นค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตในกลุ่มที่มีการตัดสินใจบริจาคโลหิต ไม่บริจาคและไม่แน่ใจ ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการตัดสินใจบริจาคโลหิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือนและประวัติการบริจาคโลหิตของกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน จะมีการตัดสินใจบริจาคโลหิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ และศาสนาแตกต่างกันจะมีการตัดสินใจบริจาคโลหิตไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตแก่ประชาชนและชุมชนต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดี ทั้งนี้การสร้างแรงจูงใจโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและมีการกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอมีส่วนทำให้มีการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย

คำสำคัญ : การตัดสินใจ/บริจาคโลหิต / กรุงเทพมหานคร / พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้